

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สมาคมยางพาราชู่เคลื่อนไหว
๒. ยรรยงเปิดหนังสือฟังชานาแจงผลดีจากโครงการจำนำข้าว
๓. พท.ไม่สำเหนียกโกงข้าว ขวางฟ้องทวงเงินย้งลักษณะ
๔. ผลประโยชน์ของ จีเอ็มโอมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะประเมินได้
๕. จำนำข้าวนโยบายดีจริงหรือ มติชน
๖. ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
๗. ข้าวหอมมะลิ เติลนิวส์
๘. TAMIS แอปนี้เพื่อชานา คมชัดลึก
๙. เรือเวียดนามจับงูทะเล เติลนิวส์
๑๐. คุม ๘ ลูกเรืออินโดฯแจ้งข้อหา

หนังสือพิมพ์

- มติชน
มติชน
แนวหน้า
ไทยโพสต์

กรุงเทพธุรกิจ

มติชน

**สรุปข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗**

สมาคมยางพาราขู่เคลื่อนไหว

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่าหลังจากกลุ่มแนวร่วมผู้ชีพชาวสวนยางทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องถอนร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยออกจากการพิจารณาของสนช. โดยให้เหตุผลว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีส่วนร่วม แท้จริงแล้วร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เกิดจากเครือข่ายเกษตรกร สมาคมและสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั่วประเทศร่วมกันคิด และนำเสนอออกมาจนเป็นร่างพ.ร.บ. และในวันที่ ๑-๒๓.ค.นี้คณะทำงานที่ผลักดันเรื่องร่างพ.ร.บ.การยางจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การยาง กลุ่มเกษตรกรสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ เพื่อนำไปส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มติชน หน้า ๕

“ยรรยง” เปิดหนังสือ “ฟังชานา” แจงผลดีจากโครงการจ่าน้ำข้าว

นายยรรยง พวงราช อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงเปิดตัวหนังสือ “ฟังชานาบ้าง” กล่าวว่า การเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อตีแผ่บทบาทชีวิตความเป็นอยู่ของชานาหลังจากที่มีโครงการจ่าน้ำข้าว และต้องการตีแผ่โครงการจ่าน้ำข้าวเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลที่ครบ ทั้งนักวิชาการ สถาบันวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และศาล อยากให้ตั้งสติมองภาพให้ครบก่อนที่จะตัดสินใจห้ามรัฐบาลทำโครงการจ่าน้ำข้าวในยุคต่อไป

มติชน หน้า ๑๐

พท.ไม่ตำหนียกโขงข้าว ขวางฟ็องทวงเงินยิ่งลักษณ์

นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีกลุ่มไทยสปริง ออกมารณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนเพื่อให้ฟ็องร้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจำนวนกว่า ๕ แสนล้านบาท โดยกล่าวว่า หากขายข้าวในสต็อกอีก ๑๕ ล้านตัน จะได้เงิน ๒๑๐,๐๐๐-๒๖๐,๐๐๐ ล้านบาท แสดงว่าพรรคเพื่อไทยใช้เงินไปราวๆไม่เกิน ๒ แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ผลพลอยได้คือระบบเศรษฐกิจเงินหน้าทั้งระบบ

แนวหน้า หน้า ๑,๑๑

ผลประโยชน์ของจีเอ็มโอมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะประเมินได้

หากใครควบคุมและผูกขาดเมล็ดพันธุ์ได้ นั่นหมายถึงการควบคุมระบบเกษตรและอาหารของประเทศและของโลกเอาไว้ในมือของคุณ วิทยาศาสตร์ ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันจีเอ็มโอให้กลายเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไทยโพสต์ หน้า ๖

จำนำข้าวนโยบายดีจริงหรือ

การออกนโยบายสาธารณะเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นเรื่องที่ดี แม้ต้องสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินไปมากมายมหาศาลเพียงใด แต่เงินนั้นตกอยู่ในมือของประชาชนผู้ยากไร้โดยแท้จริงก็เป็นสิ่งที่วิญญูชนยอมรับได้ ผู้เขียนเคยคุยกับชาวนาหลายคน โดยชาวนาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นเรื่องดี แม้ชาวนาจะไม่เคยได้เงินจากการขายข้าวเกี่ยวนละ ๑๕,๐๐๐บาทเลยก็ตามแต่ก็ได้เงินมากกว่ายุคก่อนๆ ได้เงินเกี่ยวนละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทก็พอใจแล้ว แม้ว่าจะมีโกงกินกันบ้างเป็นธรรมดา แต่ชาวนาขายข้าวได้มากกว่าเดิมก็พอใจแล้ว แล้วชาวนาเคยสงสัยไหมว่าเงินเหล่านั้นไปไหน

แนวหน้า หน้า ๕

ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับสำนักงาน กปร. จัดงาน พาราไดซ์ พาร์ค สดุดีเทิดไถ่องค์ราชันย์ ตามรอยพ่อ..วิถีพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน และยังได้นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมาจำหน่าย ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำหน่ายข้าวเกรียบและน้ำมัจจุค,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดมาจำหน่ายเช่นกระเป๋า หมวก ,ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำผลิตภัณฑ์จากต้นกระจุมมาจำหน่าย,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเห็ดมาจำหน่าย

กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๗

ข้าวหอมมะลิ

จากโครงการวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก โดยข้าวตราจักรร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ธ.ก.ส. และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย โดยมีหลักการง่ายๆว่าเพียงให้ชาวนาเป็นสมาชิก ต่อจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนในการปลูกข้าวหอมมะลิตามหลักการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน เริ่มจากคัดเลือกพื้นที่ปลูกข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การดูแลต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ทุกขั้นตอนใช้วิชาการเข้าช่วยเพื่อให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

เดลินิวส์ หน้า ๑๖

TAMIS แอปนี้เพื่อชาวนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” จ.ยโสธร โดยมอบแท็บเล็ตให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา โดยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการเก็บข้อมูลเพื่อรับการประเมินเป็นเกษตรกรอินทรีย์โดยเฉพาะ ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System: TAMIS) เป็นระบบที่เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด พร้อมทั้งสามารถเก็บพิกัด GPS แปลงเพาะปลูกบนแผนที่ที่ถูกลิขิตทำให้สามารถใช้งานระบบได้ทุกเวลา ระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแปลงข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน

คมชัดลึก หน้า ๑๕

๗เรือเวียดนามจับงูทะเล

พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้สั่งการให้ออกตรวจจับเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน๗ลำทำประมงอยู่จังหวัดชุมพร พบงูทะเลหลายร้อยตัวเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ราคาสูงถึงตัวละ ๕๐๐-๑,๐๐๐บาท และปลาหมึกจำนวนหนึ่ง จึงควบคุมเรือ พร้อมได้กักและลูกเรือจำนวน ๕๔คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.สตหีบดำเนินคดีต่อไป

เคลวินิวส์ หน้า ๘

คุมดูแลเรืออินโดฯแจ้งข้อหา

กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ สนธิกำลังร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ ๒ เจ้าหน้าที่ศุลกากรตากใบและเจ้าหน้าที่เจ้าท่า นราธิวาส เข้าตรวจสอบเรือน้ำมันของอินโดนีเซีย ขณะแล่นผ่านน่านน้ำจ.นราธิวาส จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารทางราชการใดๆ โดยพบลูกเรือชาวอินโดนีเซีย ๘คน น้ำมันปาล์มดิบที่เก็บได้ห้องเรือ ๒.๗ล้านลิตร มูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท จึงส่งดำเนินคดีขึ้นต้นแจ้งข้อหาผิดตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง,พ.ร.บ.ศุลกากร และพ.ร.บ.เดินเรือ

มติชน หน้า๘